

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện Đắk Glei

Thực hiện Công văn số 1186/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 22/5/2024 Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tình hình hoạt động Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei báo cáo tình hình hoạt động Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trong năm 2023 và quý I năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, THT:

- Toàn huyện hiện có 109 Tổ hợp tác với hơn 1.694 thành viên và người lao động tham gia.

- Trong quý, thành lập mới 03 Hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 20 hợp tác xã.

- Tổng nguồn vốn của HTX trên tất cả các lĩnh vực hơn 65.000 triệu đồng. Qua đó cho thấy kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn huyện bước đầu phát triển về số lượng, có một số HTX, THT hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là hộ thành viên trên địa bàn.

(Có phụ lục tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá tác động của HTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ thành viên (về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội): KTTT, HTX trên địa bàn huyện đã góp phần tạo công ăn, việc làm cho thành viên, người lao động, tăng thu nhập từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, bước đầu phát triển về số lượng, một số mô hình THT, HTX có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên, tạo điều kiện để các thành viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, vừa đổi kiến thức để ứng dụng vào sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; giúp các thành viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, vật tư, tiền vốn. Giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Các HTX hỗ trợ cung ứng vốn kịp thời cho hộ thành viên sản xuất, giải quyết khó khăn trong sinh hoạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các THT, HTX đã tạo ra giá trị hàng hóa và cung ứng nhiều khâu dịch vụ cho thành viên, bước đầu tạo dựng thương hiệu, có uy tín giúp thành viên dễ bán hàng hóa. Ngoài ra, các HTX còn quan tâm đến việc chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong sản xuất và sau thu hoạch, giúp hộ thành viên tăng năng lực sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao. Các HTX thể hiện tốt vai trò hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông

thôn mới từng bước thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã và các văn bản có liên quan: Thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật hợp tác xã, các văn bản hướng dẫn của Sở, ngành thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, phòng Văn hóa - Thông tin, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt của đoàn thể, đã kịp thời tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, các hội viên, đoàn viên, các cấp, ngành và nhân dân. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể (KTĐT), hợp tác xã (HTX) trong các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

4. Công tác triển khai hướng dẫn và thi hành pháp luật về HTX:

- Tham mưu Huyện ủy ban hành Chương trình số 84-CTr/HU ngày 30-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “*về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới*”. Xây dựng các Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm để triển khai thực hiện¹.

- Trên cơ sở Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn (*phòng Tài chính – Kế hoạch*) rà soát, đăng ký nhu cầu về Liên Minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, phổ biến Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế hợp tác tại các huyện, cán bộ quản lý các hợp tác xã và một số thành viên tiêu biểu của các hợp tác xã nhằm hướng dẫn về quy trình, trình tự tổ chức lại hoạt động và thành lập mới các hợp tác xã; hướng dẫn các mẫu thủ tục để xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức lại hoạt động và thành lập mới HTX như Nghị quyết, Điều lệ HTX, Phương án sản xuất, kinh doanh, danh sách thành viên, ... theo quy định.

5. Kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX

- UBND huyện luôn tạo điều kiện cho HTX, THT tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình khuyến nông, các hội nghị tập huấn đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các thành viên. Ngày 08-10/12/2023, trên địa bàn huyện tổ chức Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023 với mục đích tiếp tục giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP các loại dược liệu, gia súc (trâu, bò,...) và các sản phẩm đặc hữu trên địa bàn huyện Đăk Glei đến người tiêu dùng, các tầng lớp nhân dân, du khách và các nhà đầu tư. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của huyện

¹Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 18/8/2021 về phát triển KTĐT năm 2022, Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 02/11/2022 về phát triển KTĐT, HTX trên địa bàn huyện năm 2023.

Đăk Glei, các huyện thuộc tỉnh Kon Tum và các tỉnh khác gặp gỡ, tìm hiểu kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc hữu huyện Đăk Glei nhất là các sản phẩm về dược liệu và gia súc trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức họp Hội đồng quản trị các hợp tác xã, triển khai, rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ; UBND xã, thị trấn thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư. Ngày 07/12/2023, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 970/QĐ-UBND².

6. Công tác quản lý nhà nước về HTX tại địa phương:

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể huyện³ để tăng cường công tác quản lý nhà nước đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, phân công cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ đầu mối trong việc theo dõi, xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; tổ chức và hướng dẫn đăng ký HTX.

- Ngày 21/9/2023, UBND huyện Đăk Glei đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2023. Tham gia Hội nghị có đại diện Sở Công thương tỉnh, Thường trực HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng 21 đơn vị tư vấn, xây lắp đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, 68 doanh nghiệp, 16 Hợp tác xã, 109 Tổ hợp tác, đại diện 60 Hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tham dự. Thông qua Hội nghị đối thoại là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện Thông báo số 5003/TB-VP ngày 15/8/2023 của PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại buổi làm việc bàn giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND huyện Đăk Glei về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình trạng hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu UBND huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các HTX hoạt động ổn định, phát triển, tránh trường hợp núp bóng HTX, HTX hoạt động không đúng bản chất của HTX theo Luật HTX năm 2012 hoặc thành lập HTX danh nghĩa để trục lợi các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi hoặc bắt buộc giải thể theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

² (1) Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đăk Kroong, tổng mức đầu tư: 160 triệu đồng. (2) Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Đăk Glei, xã Đăk Pék, tổng mức đầu tư 990 triệu đồng. (3) Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã sản xuất và thương mại dịch vụ cung ứng dược liệu Thuận Tài, thị trấn Đăk Glei, tổng mức đầu tư 200 triệu đồng. (4) Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp, dược liệu xã Mường Hoong, tổng mức đầu tư: 750 triệu đồng. (5) Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dược liệu xã Ngọc Linh, tổng mức đầu tư: 750 triệu đồng.

³ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND huyện về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể huyện Đăk Glei.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi: Các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước về KTTT, HTX. Nhiều Hợp tác xã đã chủ động xây dựng phương án kinh doanh, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước để phục vụ phát triển kinh tế phục vụ thành viên; đổi mới phương thức điều hành, tiếp tục có những đổi mới để thích ứng với thị trường và nhu cầu thành viên. Công tác tuyên truyền được chú trọng, góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về tầm quan trọng và vai trò của KTTT, HTX trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Khó khăn

- Về tổ chức bộ máy hợp tác xã, năng lực cán bộ: năng lực nội tại của nhiều HTX nông nghiệp còn yếu kém về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp. Đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế về trình độ, năng lực tổ chức quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn; tư tưởng một số cán bộ HTX còn trông chờ, ỷ lại, thiếu sự năng động, sáng tạo, tích cực để chủ động xây dựng HTX phát triển theo đúng tiến trình phát triển của HTX, THT.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương có nơi, có lúc còn chưa thường xuyên, liên tục. Việc bố trí cán bộ quản lý Nhà nước theo dõi về KTTT, HTX còn bất cập do kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, gây khó khăn trong việc kiểm tra, theo dõi, báo cáo tình hình hoạt động của các HTX, chưa kịp thời nắm bắt được khó khăn của các HTX để kịp thời xử lý, kiến nghị với cơ quan cấp trên.

- Số lượng HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và ổn định còn ít nên chưa có sức lan tỏa...

- Hợp tác xã trên địa bàn huyện còn nhiều mặt hạn chế, số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả ít, quy mô hoạt động của hợp tác xã còn nhỏ bé, chưa có mô hình hợp tác xã tiên tiến; hầu hết các hợp tác xã sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, manh mún; chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề chưa có hình thức liên doanh, liên kết; mức vốn kinh doanh thấp khả năng huy động vốn còn hạn chế, chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh trên thị trường còn yếu; một số hợp tác xã từ khi thành lập đến nay vẫn chưa có khả năng đi vào hoạt động kinh doanh do cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thiếu vốn kinh doanh.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, cơ sở hạ tầng chưa có, chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển kinh tế.

- Phát triển HTX được gắn với tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới, do vậy nhiều HTX thành lập để đủ tiêu chí, việc vận động thành lập chưa xuất phát từ nhu cầu của Nhân dân nên dẫn đến nhiều HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số HTX chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Các HTX chưa quan tâm đến chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.

3. Nguyên nhân

a. Về khách quan

- Chất lượng hoạt động của KTTT còn thấp, hoạt động thiếu tính thường xuyên và ổn định, chủ yếu làm theo phong trào và mang tính thời điểm vì vậy hiệu

quả mang lại chưa cao. Các địa phương chưa quan tâm đến chất lượng hoạt động của KTTT, chỉ mới chú trọng vào việc vận động thành lập mới, chưa tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của từng HTX.

- Công tác quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ; cấp huyện, xã chưa có cán bộ chuyên trách quản lý kinh tế tập thể, chủ yếu là kiêm nhiệm nên không thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của HTX.

- Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với các HTX còn hạn chế.

- Đa số các HTX có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, hoạt động đơn điệu, manh mún theo thời vụ, chưa năng động, chậm khắc phục tình trạng khó khăn yếu kém, tích lũy để tái sản xuất kinh doanh còn hạn chế; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; hiệu quả hoạt động thấp, chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề, chất lượng sản phẩm còn thấp, chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

b. Về chủ quan

- Hiểu biết của thành viên HTX, THT về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình còn hạn chế; còn tâm lý trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước, chưa thấy HTX là con đường để cùng nhau thoát khỏi nghèo, phát triển kinh tế.

- Thu nhập của cán bộ HTX còn thấp, nhất là các HTX lĩnh vực nông nghiệp; đa số cán bộ HTX chưa được đóng bảo hiểm xã hội.

- Trình độ quản lý, năng lực điều hành của phần lớn cán bộ chủ chốt HTX chưa qua đào tạo cơ bản, thiếu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều HTX còn lúng túng trong xác định phương án sản xuất kinh doanh, chưa theo kịp nhu cầu phát triển của địa phương, chậm đổi mới.

- Công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động của HTX chưa thực hiện thường xuyên và đạt kết quả chưa tốt; mặt khác, các HTX cũng không quan tâm đến chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể, đặc biệt chú trọng Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Tiếp tục huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Thúc đẩy các Hợp tác xã củng cố bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế tập thể, thay đổi trong phương thức quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn để báo cáo về tỉnh theo định kỳ.

4. Củng cố, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã trên địa bàn huyện, tổ chức rà soát, khảo sát, đánh giá hiện trạng các hợp tác xã để có biện pháp hỗ trợ kịp thời,

không để xảy ra tình trạng hợp tác xã hoạt động yếu kém, cầm chừng; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

5. Tìm kiếm, xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; đồng thời tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn huyện.

6. Ưu tiên lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển hợp tác xã trên các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Nghiên cứu, học tập các mô hình hoạt động của các hợp tác xã gắn với phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện theo quy định của Luật hợp tác xã và các quy định liên quan năm 2023 và quý I năm 2024./.

Nơi nhận:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh